

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 176 (2/2564) วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2.1	การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขจัดความยากจน	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการทำบันทึกความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับการดำเนินโครงการในระยะยาวที่จะขจัดความยากจนในท้องถิ่น และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น	อธิการบดีดำเนินการตามมติต่อไป
5.1	การพิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 ด้วยเสียงฉันทามติดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายพิเชษฐ เอี่ยมชวนา ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย 2. นายมนู พุกประเสริฐ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3. นายสมศักดิ์ ต้นติมาสกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศแล้ว
5.2	การพิจารณา ร่าง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1) เห็นชอบ ร่าง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) และ 2) อนุมัติกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำปีวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ อัตราส่วน (1:8) ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม	1. นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในขอบังคับแล้ว 2. วิทยาลัยการพยาบาล และกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามมติแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.3	การพิจารณา คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย เปลี่ยนแปลง	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ เป็นรองประธานกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ตามที่เสนอ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แต่งตั้งแล้ว
5.4	รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ประจำปี การศึกษา 2562	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี การศึกษา 2562 โดยดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของกรรมการตามประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้ มอบหมายให้อธิการบดีได้เจรจา ต่อรองเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที่มีความ เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและ จังหวัดต่อไป ทบทวนเป้าหมายตัวบ่งชี้ให้มีความ ท้าทาย กำหนดแนวทางแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย และให้ ความสำคัญดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน Webometrics Ranking of World University เพื่อให้การจัดลำดับสูงขึ้น	อธิการบดี ดำเนินตาม ข้อเสนอแนะ
5.5	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับอัตราค่าบำรุง หอพัก	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ 3 ฉบับตามที่เสนอ ดังนี้ 1. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าบำรุง หอพักนักศึกษาหญิงของหอพักทะเลแก้ว นิเวศ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าบำรุง หอพักนักศึกษาชายของหอพักกาชะลอง ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 3. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การชำระค่าบำรุง หอพัก ภาคฤดูร้อน	อธิการบดีลงนาม ประกาศแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.6	การพิจารณา “ร่าง” คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่องแก้ไข เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ บริหารศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบถอนระเบียบวาระ การพิจารณา “ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	อธิการบดี ดำเนินการ ตามมติ
5.7	การพิจารณากรอบอัตรา ของวิทยาลัยการพยาบาล	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำ วิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ อัตราส่วน (1:8) ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม	วิทยาลัยการพยาบาล และกองบริหารงาน บุคคลดำเนินการตาม มติแล้ว
5.8	การพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติ 1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ชัย นราภรณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ จัดการ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ นิตตรง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร 1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรง ตำแหน่ง 4 ปี 2. ไม่เลือก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชคณิต จงจิตวิมล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก	1. นายกสภ มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแล้ว 2. นายกสภ มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแล้ว

